

Số: 109 /TB-UBND

Hoài Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân

Kính gửi:

- Ông Đinh Thanh Tiến;

- Ông Hồ Đức Minh.

Địa chỉ: Thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ

UBND huyện Hoài Nhơn nhận đơn phản ánh của các ông Đinh Thanh Tiến, Hồ Đức Minh đề ngày 06/2/2018 phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 685/QĐ-CTUBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số vụ việc khác. UBND huyện Hoài Nhơn đã giao Thanh tra huyện rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết các vụ việc theo nội dung đơn, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức đối thoại với các ông Đinh Thanh Tiến và Hồ Đức Minh ngày 12/4/2018.

UBND huyện thông báo kết quả giải quyết từng nội dung theo đơn phản ánh như sau:

1. Nội dung: *Tiền điện gốc: "tính đến nay ông Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ chưa thực hiện phương án 3 lần trả tiền thừa lại cho dân".*

Nội dung đơn phản ánh đúng. Trách nhiệm thuộc UBND xã Hoài Mỹ. Nguyên nhân do UBND xã Hoài Mỹ thiếu hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc thôn Lộ Diêu tổ chức thu số tiền của những hộ chưa nộp và nộp chưa đủ theo mức bình quân để chi trả cho những hộ nộp thừa khi huy động đóng góp xây dựng lưới điện thôn Lộ Diêu theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND xã Hoài Mỹ.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoài Mỹ kiểm điểm trách nhiệm, xin lỗi nhân dân thôn Lộ Diêu; rà soát phương án, công khai, lấy ý kiến nhân dân và hoàn thành việc chi trả dứt điểm cho dân trước ngày 20/4/2018.

2. Nội dung: *"khoảng 20 hộ không thuộc diện trả tiền điện thừa vì những hộ này đã trực tiếp kéo điện từ bình hạ thế về đến nhà ..."*

UBND huyện nhận thấy, trong quá trình huy động đóng góp xây dựng lưới điện thôn Lộ Diêu, một số hộ ở xóm 4 do xa đường dây nên UBND xã Hoài Mỹ và lãnh đạo thôn Lộ Diêu (Chi bộ, Trưởng thôn, các đoàn thể thôn) khi đó thống nhất chỉ thu 1.200.000 đồng/hộ, giảm mỗi hộ 300.000 đồng để hỗ trợ những hộ này có điều kiện tự kéo điện đến trước nhà mình là phù hợp. Đề nghị công dân ủng hộ chủ trương của lãnh đạo xã, thôn.

3. Nội dung: Khoản tiền năm 2004 Đại sứ quán Nhật Bản hỗ trợ là cho thôn Lộ Diêu chứ không phải cho xã Hoài Mỹ.

Kết quả rà soát, UBND huyện nhận thấy văn bản Hợp đồng tài trợ giữa Đại sứ quán Nhật Bản và UBND xã Hoài Mỹ về dự án nâng cấp và xây dựng đường xã Hoài Mỹ ngày 16/12/2004 nhằm mục tiêu xây dựng 5.055m đường (phù hợp với dự án đường Lộ Diêu – Xuân Vinh). Nội dung này đã được Đoàn thanh tra của tỉnh kiểm chứng theo Kết luận thanh tra số 792/KL-CTUBND ngày 24/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, không có căn cứ cho rằng số tiền hỗ trợ này cho riêng thôn Lộ Diêu.

4. Nội dung: "Con đường bê tông thôn Lộ Diêu tính đến nay đã gần 10 năm nhưng chưa thanh quyết toán công khai cho dân biết, kinh phí hết bao nhiêu, cơ quan tổ chức nào làm chủ đầu tư và hỗ trợ..."

Đường bê tông xi măng đoạn từ chân đèo Lộ Diêu đến giáp đường ĐT639 được xây dựng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu do UBND tỉnh cấp, UBND huyện giao UBND xã Hoài Mỹ làm chủ đầu tư, kết quả rà soát kinh phí xây dựng không huy động nguồn đóng góp của nhân dân, quá trình triển khai xây dựng đã được công khai và thực hiện thủ tục, trình tự đầu tư đúng quy định.

5. Nội dung: Chưa giải quyết dứt điểm việc thu hồi 29,22 ha đất rừng đã giao cho hộ ông Trương Phong, yêu cầu các cấp lãnh đạo thực hiện theo đúng kết luận số 685/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung này đơn phản ánh đúng, trách nhiệm thuộc UBND huyện, nguyên nhân thực hiện chậm do vướng mắc kinh phí bồi thường do thu hồi đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo Kết luận số 395-TB/HU ngày 24/01/2018, UBND huyện đã có Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 08/3/2018 về việc xin chủ trương giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Trương Phong trình UBND tỉnh. Hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi UBND tỉnh cho ý kiến, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện.

6. Nội dung: "Tuyến đường 639 đi ngang qua đất Lộ Diêu, toàn bộ đất này thuộc quyền sở hữu của ông bà để lại có một số hộ dân đang canh tác và sản xuất... Khi đường hoàn thành dân hỏi tiền bồi thường thì ông Chủ tịch UBND xã Võ Thanh Triên nói đất có sổ đỏ Nhà nước mới bồi thường..., dân làm đơn kiến nghị được Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định có công văn trả lời toàn bộ đất Lộ Diêu đã được bồi thường cho UBND xã Hoài Mỹ, không có cơ sở bồi thường cho dân; vậy ông Triên đã lừa dân nhận tiền bồi thường ngoài sổ đỏ, không công khai cho dân biết, yêu cầu các lãnh đạo làm rõ số tiền ông Triên chiếm đoạt của nhân dân Lộ Diêu trong suốt mười lăm năm qua".

Việc thực hiện chính sách bồi thường để thực hiện dự án đường ven biển ĐT639 (Nhơn Hội – Tam Quan), trong đó có đoạn qua thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ đã được UBND tỉnh tiến hành thanh tra và tại các kết luận thanh tra số 1276/KL-CTUBND ngày 08/5/2007, Kết luận thanh tra số 792/KL-CTUBND ngày 24/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh xác định việc thực hiện chính sách bồi thường là đúng quy định tại Quyết định số 129/2003/QĐ-UBND ngày 29/7/2003 của

UBND tỉnh, việc một số hộ dân yêu cầu bồi thường theo hiện trạng sử dụng đất hoặc bồi thường đất cũ đã được nhà nước quản lý là không thể xem xét giải quyết vì trái quy định của Nhà nước tại thời điểm.

Đối với số tiền UBND xã Hoài Mỹ nhận 270.459.000 đồng tiền bồi thường diện tích đất do UBND xã quản lý theo Quyết định số 2818/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường ven biển đoạn Mỹ An – Hoài Mỹ, qua kiểm tra số tiền trên đã được chuyển vào ngân sách xã Hoài Mỹ theo giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, chuyển tiền thư - điện séc bảo chi số 68 ngày 21/10/2004 của Ban Quản lý dự án công trình giao thông. Do đó, không có căn cứ cho rằng ông Võ Thanh Triên – nguyên Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ chiếm đoạt tiền của nhân dân Lộ Diêu.

7. Nội dung: *Chủ tịch UBND huyện đã đồng lõa, bao che cho một số cán bộ lãnh đạo xã Hoài Mỹ và thôn Lộ Diêu đã có hành vi tàn phá 6,1 ha rừng keo trồng một năm tuổi của dân Lộ Diêu. Yêu cầu phải giải quyết thiệt hại cho người dân và xử lý những cán bộ hủy hoại tài sản của dân.*

Thực hiện Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện, về việc giao Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ xử lý hành vi chiếm đất của các hộ dân và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời đưa diện tích 6,1 ha đất trên vào phương án sử dụng đất nông nghiệp theo hướng giao quyền sử dụng đất cho dân.

Qua rà soát, thấy rằng: Việc tổ chức nhổ dọn cây trồng trên đất bị lấn chiếm, trả lại hiện trạng 6,1 ha đất lâm nghiệp để thực hiện phương án giao quyền sử dụng đất cho nhân dân đã được UBND xã Hoài Mỹ thông báo công khai trong thời hạn 15 ngày (từ ngày 09/6/2014 đến ngày 24/6/2014). Sau thời gian công khai, không có người dân nào nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm và tự khắc phục hậu quả, UBND xã đã xin ý kiến hướng dẫn của các ngành chức năng của huyện, ngày 16/9/2014, UBND xã Hoài Mỹ đã tổ chức nhổ dọn cây trồng để khôi phục lại hiện trạng 6,1 ha đất trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm.

Như vậy, việc UBND xã Hoài Mỹ tổ chức nhổ dọn cây trồng trái phép trên diện tích đất 6,1 ha là thực hiện theo đúng kết luận thanh tra số 03/KL-UBND ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện

8. Nội dung: *Nhà nước giao quyền sử dụng 1.986 m² đất nông nghiệp năm 2007 và đến năm 2013 Nhà nước cấp 02 lô đất ở tại khu tái định cư thôn Lộ Diêu cho bà Nguyễn Thị Diệu là không đúng quy định.*

Kết quả rà soát, bà Nguyễn Thị Diệu có hộ khẩu tại thôn Lộ Diêu, là đối tượng chính sách, được UBND xã Hoài Mỹ xác nhận sử dụng đất ổn định không có tranh chấp. Năm 2007, căn cứ tờ trình đề nghị của UBND xã Hoài Mỹ, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.968 m² vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ .

Tuy nhiên, thửa đất trên đã được thu hồi năm 2009 để xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị giải tỏa do sạt lở đèo Lộ Diêu theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 688/QĐ-UBND, tổng diện tích thu hồi xây dựng khu tái định cư là 7.173,5m² (trong đó có thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Diệu). Do nhu cầu thực tế chỉ bố trí tái định cư cho 17 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đèo Lộ Diêu với diện tích 5.706,4m² (còn thừa 1.467,1m²). Năm 2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 về việc giao diện tích 1.467,1m² để UBND huyện Hoài Nhơn xây dựng khu dân cư tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ.

Ngày 07/9/2013, bà Nguyễn Thị Diệu có đơn xin giao đất ở diện tích 300m² được Hội đồng tư vấn giao đất xã Hoài Mỹ xét duyệt thống nhất. Căn cứ Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 02/10/2013 của UBND xã Hoài Mỹ, UBND huyện ban hành Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 về việc giao đất ở cho bà Nguyễn Thị Diệu, diện tích 300m², tại thửa đất số 662, tờ bản đồ số 40 thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở. Bà Nguyễn Thị Diệu đã nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ với tổng số tiền là 7.869.000 đồng và đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo số vào sổ H 00890 ngày 10/7/2014.

Việc giao cho bà Nguyễn Thị Diệu 01 lô đất ở tại khu dân cư thôn Lộ Diêu, diện tích 300 m² là đúng theo quy định tại Điều 124 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Việc tự ý rào cả 2 lô đất là lỗi vi phạm của gia đình bà Diệu, UBND xã Hoài Mỹ thiếu kiểm tra, xử lý kịp thời. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã xử lý buộc khắc phục hành vi vi phạm, dọn dỡ hàng rào tại thửa đất do UBND xã quản lý.

9.Nội dung: Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ và ông Võ Xuân Mạo-Trưởng thôn Lộ Diêu từ năm 2015 đến nay không thông báo cho dân biết và không trả cho dân số tiền 180 triệu đồng do Điện lực Sông Sơn hoàn trả lưới điện cho dân, mục đích để chiếm đoạt:

Kết quả rà soát, số tiền 185.101.544 đồng ngành điện hoàn trả giá trị lưới điện còn lại khi nhận bàn giao Trạm Lộ Diêu 1 và Trạm Lộ Diêu 2 đã được HTX xã Nông nghiệp Hoài Mỹ 2 chuyển vào tài khoản tiền gửi của UBND xã Hoài Mỹ tại Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn (theo Lệnh thanh toán ngày 01/12/2015). Không có cơ sở cho rằng ông Dũng, ông Mạo chiếm đoạt tiền của dân thôn Lộ Diêu.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoài Mỹ kiểm điểm trách nhiệm, xin lỗi nhân dân thôn Lộ Diêu; xây dựng phương án, thông qua lấy ý kiến nhân dân và hoàn thành việc chi trả cho dân trước ngày 20/4/2018 cùng với khoản tiền điện gốc.

10. Nội Dung: Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND xã và ông Võ Xuân Mạo-Trưởng thôn Lộ Diêu cầu kết với ông Cảnh gian lạn làm đường bê tông liên xóm tại thôn Lộ Diêu không công khai, minh bạch; phản ánh ông Võ Xuân Mạo không thực hiện đúng quy chế dân chủ ở địa phương.

Kết quả rà soát, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn thôn Lộ Diêu đã và đang thực hiện đầu tư đường bê tông xi măng liên xóm, liên gia bằng nguồn xi măng do tỉnh hỗ trợ, phần còn lại do ngân sách xã và nhân dân đóng góp. Khi triển khai từng tuyến đường, Ban nhân dân thôn đều tổ chức họp lấy ý kiến về cách thức thực hiện và phương án huy động, các công trình đã hoàn thành đều được quyết toán và tổ chức công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi đối thoại, ý kiến các bên đều không có bằng chứng xác định việc ông Dũng, ông Mạo cầu kết với ông Cảnh trong việc trong việc làm đường bê tông.


Chủ tịch UBND huyện đã kết luận yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ, Chi ủy Chi bộ và Trưởng thôn Lộ Diêu khi thực hiện bê tông giao thông nông thôn phải công khai phương án chặt chẽ, ưu tiên tạo điều kiện cho lao động tại địa phương nếu đủ điều kiện quy định, nếu không đủ điều kiện phải giải thích, thảo luận để nhân dân thống nhất, quá trình triển khai thi công tổ chức kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng công trình.

UBND huyện Hoài Nhơn thông báo đề các ông Đinh Thanh Tiến, Hồ Đức Minh biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh
- Thanh tra tỉnh ;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Thanh tra huyện; Phòng TNMT;
- Đảng ủy, UBND xã Hoài Mỹ;
- Chi bộ, Trưởng thôn Lộ Diêu;
- Lưu: VT, hồ sơ. *mh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Am

Nguyễn Chí Công

133

